



ฉบับที่ 66/2555

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤศจิกายน 2555

ภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2555 ในภาพรวมขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้ง การบริโภคและการลงทุนที่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ ประกอบกับการส่งออกสินค้าทยอยปรับ ดีขึ้น ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนก่อน ด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับ ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจาก ราคาอาหารสดเป็นสำคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจในเดือนนี้ยังใช้การเปรียบเทียบกับข้อมูลในเดือนก่อนหน้า เพื่อให้ สามารถสะท้อนแรงส่งของเศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่าการเปรียบเทียบกับข้อมูลของเดือนเดียวกันปีก่อน ที่ผิดปกติ จากผลของฐานที่ต่ำจากอุทกภัย รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายนมีดังนี้

การใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งการบริโภคและการลงทุนยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ **ดัชนี การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน**ขยายตัวร้อยละ 1.8 เร่งขึ้นจากเดือนก่อน ตามการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาครั้งที่ เพิ่มขึ้นจากฐานการบริโภคภายในประเทศเป็นสำคัญ ประกอบกับการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ยัง ขยายตัวดี ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตาม สำหรับ**ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ขยายตัวร้อยละ 1.8 เร่งขึ้นจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อรองรับการบริโภคในประเทศที่ ขยายตัวดีต่อเนื่อง

การส่งออกสินค้าขยายตัวจากเดือนก่อน ตามความต้องการจากต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัว โดยการส่งออกสินค้าในเดือนนี้มีมูลค่า 19,332 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 6.7 และ หากไม่รวมทองคำ การส่งออกจะขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 7.8 ตามการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และการส่งออกเหล็กและโลหะที่เร่งตัว แต่การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวตาม ปริมาณการส่งออกข้าวที่ลดลง หลังเร่งส่งออกไปในเดือนก่อน

การใช้จ่ายภาคเอกชนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับการส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การผลิต ภาคอุตสาหกรรมและการนำเข้าสินค้า (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวจากเดือนก่อน โดย**ดัชนีผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม**ขยายตัวร้อยละ 9.6 จากการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปีโตรเลียม อาหารและเครื่องดื่ม ยาสูบ หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ และยานยนต์ ส่วน**การนำเข้าสินค้า** มีมูลค่า 18,705 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 1.9 แต่หากไม่รวมทองคำ การนำเข้าจะขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 5.2 ตามการนำเข้าสินค้าทุน และการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชิ้นกลาง

สำหรับภาคเกษตร **รายได้เกษตรกร**ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 0.2 ตามผลผลิตข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับ ลดลงจากเดือนก่อน

ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจำนวน 2.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 6.3 ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซียเป็นสำคัญ สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศ

ภาครัฐ ใช้จ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายด้านการดำเนินงาน โดยเฉพาะรายจ่ายประเภทเงินโอนและค่าจ้างเงินเดือน และรายจ่ายด้านการลงทุน สำหรับรายได้นำส่งอยู่ในเกณฑ์ดี จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากยอดขายยานยนต์ที่ขยายตัวสูงจากโครงการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรก รายจ่ายที่สูงกว่ารายได้ส่งผลให้ดุลเงินสดขาดดุล 135 พันล้านบาท

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.74 ตามราคาอาหารสดที่ลดลงในหมวดผักและผลไม้ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ร้อยละ 1.85 ดุลการชำระเงินเกินดุลตามการไหลเข้าสุทธิของเงินทุนเคลื่อนย้ายจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเพื่อบริหารสภาพคล่องของธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 ธันวาคม 2555

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค

โทร. 0 2283 5647, 0 2283 5648

e-mail: MPGMacroEconomics@bot.or.th